

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN
BÁO CÁO HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN

Tiến hành vào hồi 10 giờ 30 ngày 10/01/2023, tại Văn phòng Khoa Giáo dục quốc phòng, phòng 710 Nhà C 12 tầng - Trường Đại học Mở - Địa chất

Thành phần: Cán bộ, giảng viên Bộ môn Đường lối quân sự

Tổng số: 10 Có mặt: 10 Vắng: 0

Chủ trì: Đại tá. ThS Phạm Quốc Đám

Thư ký: ThS Phạm Công Tú

Nội dung: Thông qua báo cáo học thuật cấp bộ môn: *“Làm rõ hoạt động sử dụng Internet xâm phạm an ninh - trật tự và một số định hướng cho sinh viên Trường Đại học Mở - Địa chất khi sử dụng mạng xã hội”* do đồng chí Thượng tá. ThS Trần Bắc Bộ thực hiện.

Diễn biến cuộc họp:

- Đồng chí chủ trì phổ biến nội dung cuộc họp.

- Đồng chí báo cáo viên trình bày báo cáo học thuật cấp Bộ môn: *“Làm rõ hoạt động sử dụng Internet xâm phạm an ninh - trật tự và một số định hướng cho sinh viên Trường Đại học Mở - Địa chất khi sử dụng mạng xã hội”*

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ý kiến 1: Học thuật có tính cấp thiết hiện nay, tính thời sự, khoa học; đảm bảo tính logic của vấn đề nghiên cứu; nội dung nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đặt ra. Học thuật gắn với chủ đề giảng dạy sinh viên nằm trong học phần Công tác quốc phòng và an ninh. Học thuật đã làm rõ các hoạt động sử dụng Internet, mạng xã hội xâm phạm an ninh - trật tự của đất nước và gắn với thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên hiện nay. Học thuật vẫn còn một số lỗi chính tả cần phải sửa chữa trước khi hoàn thiện.

+ Ý kiến 2: Nhất trí với nội dung học thuật, tác giả đã làm rõ hoạt động của các đối tượng tội phạm sử dụng Internet xâm phạm an ninh - trật tự và các biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên khi tham gia mạng xã hội. Học thuật làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy môn học và quản lý sinh viên khi học tập trung trong Cơ sở Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng và tính văn hóa khi tham gia mạng Internet của sinh viên Trường Đại học Mở - Địa chất.

+ Ý kiến 3: Học thuật đảm bảo tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu rõ ràng, phù hợp; ý nghĩa của học thuật là sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong bộ môn và trong Khoa vận dụng vào quản lý và giảng dạy sinh viên khi học môn học nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên khi tham gia mạng xã hội, trước hết là các thông tin liên quan đến Nhà trường và các hoạt động trong Cơ sở Giáo dục quốc phòng và an ninh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tính văn hóa khi tham gia mạng xã hội của sinh viên.

Kết luận của đồng chí chủ trì:

Nhất trí với nội dung báo cáo học thuật và các ý kiến đóng góp. Tuy báo cáo học thuật còn một số vấn đề cần bổ sung làm rõ hơn, nhưng về cơ bản đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo tính thực tiễn hiện nay. Học thuật đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tên học thuật và nội dung nghiên cứu là phù hợp, các nội dung, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong học thuật là khá đủ và phù hợp. Đề nghị các tác giả bổ sung, sửa chữa các nội dung theo các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo nộp về phòng chức năng đúng theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

Thư ký



ThS Phạm Công Tú

Chủ tọa



Đại tá. ThS Phạm Quốc Đàm